

รายงานการประชุม
กลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
ครั้งที่ 4/2553

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม 1111 อาคารสำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้มาประชุม

1. นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
2. นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์
3. นายเชยชม ประทุมมา
4. นายอรนพ เนียมไทยสงค์
5. นางสาวกนิษฐา ประนะม
6. นายอภิวัฒน์ คงอุดม
7. นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว

ผู้ไม่มาประชุม

1. นางสาววย ภูเงิน (เนื่องจากลา)

เริ่มประชุม เวลา เวลา 09.00 น.

นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1 การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชต ชมพูนิช ได้เดินทางมาลงนาม ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 7 เมษายน 2553 ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชต ชมพูนิช เคยเดินทางมาประสานงานเรื่องดังกล่าว ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อนหน้านี้แล้ว เป็นการร่วมมือกันระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องที่ได้ลงนามทำร่วมกันมีดังนี้ 1. การทำงานร่วมกันด้านการเรียนการสอน 2. การบรรยายพิเศษ กิจกรรมแรกที่จะได้ดำเนินการตามที่ได้ร่วมมือกันคือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสำรวจวัดมรดกสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นแบบ Vernadoc ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2553 ณ วัดสระเทียนทอง จังหวัดเลย

ที่ประชุมรับทราบ

1.1.2 ตารางการปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน เดือนพฤษภาคม 2553

นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้แจ้งตารางการปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน ประจำเดือนเมษายน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม หัวหน้ากลุ่มงานฯ กล่าวว่าที่ผ่านมาถือว่าทุกคน มีความรับผิดชอบ บางคนอาจจะลืมวันที่ตนเองมีเวรการปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน หากมีธุระให้แลกเวรกับ บุคลากรท่านอื่น ทั้งนี้แจ้งว่าก่อนเปิดภาคการศึกษา ในการประชุมกลุ่มงานประจำเดือนมิถุนายน ต้องมีการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในด้านกรปฏิบัติงานในส่วนของคุณ์เตอร์ให้บริการ เช่นการรับโทรศัพท์

ที่ประชุมรับทราบ

1.1.3 สรุปการดำเนินการโครงการ กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์

กิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัด 2 ช่วง คือวันที่ 5 เมษายน 2553 โดยมีนางสาวราย ภูเงิน ดูแลการจัดกิจกรรม กิจกรรมนี้จัดขึ้นที่อาคารสิม จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งมีการรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหาร และบุคลากรอาวุโสของคณะฯ จากนั้นมีการรับประทานอาหารร่วมกัน นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ สรุปการดำเนินโครงการกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ในวันที่ 5 ดังนี้ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแล้ว เหลือการสรุปประเมินกิจกรรม ในการประชุมกรรมการคณะในวันที่ 3 เมษายน 2553 กรรมการคณะบางท่านให้ความเห็นว่าควรจะให้เชิญอาจารย์อาวุโสให้ครบทุกท่าน ซึ่งนางสาวราย ภูเงิน ได้แจ้งก่อนหน้านี้แล้วว่า ได้เชิญอาจารย์อาวุโสครบทุกท่าน แต่ไม่ได้เชิญ รศ.ชาดา สุทธิธรรม เนื่องจากได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ไม่ทราบสาเหตุว่าเหตุใดจดหมายเชิญจึงไม่ถึงอาจารย์อาวุโส กรรมการคณะท่านหนึ่งเห็นว่าหากเชิญอาจารย์อาวุโสผู้บริหารควรเชิญด้วยตนเอง

สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ที่จัดขึ้นวันที่ 9 เมษายน ซึ่งมีนายอรนพ เนียมไทยสงค์ และนางสาวกนิษฐา ประนม เป็นเจ้าภาพดำเนินงาน นางสาวกนิษฐา ประนม สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้งบประมาณที่ได้รับในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ทั้งสิ้น 18,500 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับชบวนแห่ จำนวน 13,500 บาท ส่วนที่เหลือ 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายสำหรับค้ำอาหาร ในตอนแรกคณะผู้บริหารให้ดำเนินการซื้อเสื้อลายดอกสำหรับแจกให้บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ไว้ใส่ร่วมชบวนแห่ซึ่งในเบื้องต้น นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช ได้ใช้งบส่วนตัวสำรองจ่ายค่าเสื้อเชิ้ตลายดอกไปก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ไม่เหลืองบประมาณสำหรับซื้อเสื้อเชิ้ตลายดอก นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช จึงขอให้บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ซื้อเสื้อเชิ้ตลายดอกและลงชื่อไว้ หากได้งบประมาณสำหรับซื้อเสื้อเชิ้ตลายดอกจากคณะแล้ว จะคืนเงินให้กับผู้ที่ลงชื่อ

ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากบุคลากรในกลุ่มงาน

นางสาวกนิษฐา ประนม แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับคำตอบแทนในการพิจารณาบทความ โดยแจ้งวิธีการจ่ายเงินคำตอบแทนผู้พิจารณาบทความของวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ และแจกสำเนาประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 751/2549) เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนผู้พิจารณาบทความและที่ปรึกษาบทความวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ที่ประชุมและแจ้งว่าจะเสนอเรื่องนี้ให้บรรณาธิการวารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์ จันทะรี) ทราบ นางมณี

รัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม เขียนร่างประกาศ หลักเกณฑ์ คำตอบแทนผู้พิจารณาบทความ อาจใช้งบประมาณของกองทุนวิจัย จะได้นำเข้าที่ประชุมกองทุนวิจัย และทำหนังสือแจ้งผู้พิจารณาบทความทราบว่า การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้พิจารณาบทความกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553

มติ ที่ประชุมยังไม่รับรองรายงานการประชุม เนื่องจากส่งรายงานการประชุมกระชั้นชิดเกินไป นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ไม่มีเวลาตรวจทานรายงานการประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชุมนำรายงานการประชุมไปอ่านก่อน หากผู้ใดมีข้อเสนอแนะให้แจ้งมาที่ผู้เขียนรายงานการประชุม ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม จัดทำรายงานการประชุมและแจ้งให้ผู้ตรวจทานรายงานการประชุมทราบตั้งแต่เนิ่นๆ เนื่องจากจะทำให้ข้อมูลมีความถูกต้อง และจะได้มีเวลาตรวจทานรายงานการประชุมมากกว่านี้

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกลุ่มงาน

นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ขอให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ จัดทำแบบสอบถามระดับความเห็นจากผู้ให้บริการดำเนินงานในส่วนเคาน์เตอร์สารบรรณ ได้แก่ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เป็นต้น ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้บริการงานในส่วนของเคาน์เตอร์สารบรรณ นางพิมพ์ชนก แจ้งว่าได้ข้อเสนอแนะจากผู้ให้บริการมาแล้วส่วนหนึ่ง บางท่านยังไม่ให้ข้อมูล ส่วนที่ให้ข้อมูลแล้วให้ข้อเสนอแนะที่ดี นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่าในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานที่ผ่านมา บางคนมีคนให้ข้อเสนอแนะที่ดี และบางคนก็มีข้อตำหนิซึ่งอยากให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานต้องยอมรับข้อเสนอแนะและข้อตำหนิเหล่านี้ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มีความคาดหวังกับบุคลากรรุ่นใหม่อย่างมาก อยากเห็นงานที่เป็นคุณภาพและเป็นขั้นเป็นอัน เนื่องจากมีผลในการประเมินการทำงานและต่อสัญญาจ้าง อยากให้บุคลากรทุกคนมีความเอาใจใส่ ความรับผิดชอบ บุคลากรบางคนที่ขาดความรับผิดชอบ และความเอาใจใส่ ทุกอย่างล้วนสะท้อนกลับถึงตัวเองทั้งสิ้น นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่าภายในเดือนพฤษภาคม ก่อนเปิดเทอมต้องมีการทบทวนงานให้เป็นระบบ ทั้งนี้ เรื่องการขอความคิดเห็นจากกลุ่มงานอื่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ดำเนินการจัดทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ในการเปิดภาคการศึกษาหน้าที่จะมาถึง เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการทุกคนเกิดความประทับใจ ส่วนงานของบุคลากรในกลุ่มงานที่มีได้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่เคาน์เตอร์ก็ปฏิบัติงานในส่วนของตนเองดีแล้ว แต่ถ้าเดินผ่านห้องเลขานุการคณะ หรือห้องทำงานของรองคณบดี ก็ให้ช่วยเก็บแฟ้มมาให้ที่เคาน์เตอร์ด้วย

ที่ประชุมรับทราบ

3.2 การนำข้อมูลกลุ่มงานเข้าฐานข้อมูล Website คณะ

นางสาวกนิษฐา ประนม แจ้งว่ากำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งนี้ได้ขอข้อมูลการเขียนแบบเจดีย์ ซึ่งเป็นงานบริการวิชาการจากนายอภิวัฒน์ คงอุดม และนายบัณฑิต กาบไกรแก้ว เพื่อนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของกลุ่มงาน นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว นายอภิวัฒน์ คงอุดม ได้จัดทำแบบเจดีย์เป็นไฟล์ PDF นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว แจ้งว่ามีงานที่น่าสนใจอยู่ 3 งาน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ ทั้งนี้

จะขอปรึกษากับนางสาวกนิษฐา ประนม ว่าจะแยกเป็นหมวดหมู่แล้วค่อยนำขึ้นเว็บไซต์ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ต้องการให้เผยแพร่ผลงานขึ้นเว็บไซต์ให้มากที่สุด และอยากให้แยกเป็นปี เริ่มจากปีแรกจนถึงปีล่าสุด ซึ่งการดำเนินการนี้จะสอดคล้องกับการทำโครงการ E-document ที่กลุ่มงานฯ เสนอโดยมอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม หรือกับนางสาวรวัย ภูเงินและขอไฟล์ทั้งหมด จากนั้นให้คุยกับนางสาวหทัยรัตน์ วงศ์สุพรรณ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการเขียนฐานข้อมูล และให้จัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ กล่าวเน้นย้ำว่าให้บุคลากรใหม่โดยเฉพาะนางสาวกนิษฐา ประนม และนายอรนพ เนียมไทยสงค์ พยายามสร้างผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินดังที่กล่าวข้างต้น ในคราวต่อไป นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ต้องการให้นางสาวกนิษฐา ประนมหรือเรื่องการทำเว็บไซต์กับกรรมการเว็บไซต์ของคณะ ได้แก่ อาจารย์สรนาถ สินอุไรพันธ์ ผู้ออกแบบ รวมถึง อาจารย์วีรัฐ ลาชโรจน์ และนายอนุวัฒน์ กิจโกศล ซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านเว็บไซต์ของคณะ เกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอแนะจากบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ว่าควรจะมีการปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และง่ายต่อการเข้าถึงมากที่สุด จากนั้นให้นัดประชุมและสานต่อให้จบกระบวนการ

ที่ประชุมรับทราบ

3.3 สรุปรายงานโครงการศึกษาดูงานของกลุ่มงานฯ

การไปดูงานและสัมมนาที่กลุ่มงานได้ดำเนินการผ่านไปแล้ว นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ อยากให้บุคลากรในกลุ่มงานช่วยกันสรุป โดยมอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม และนายอรนพ เนียมไทยสงค์ แบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ ซึ่งนางสาวกนิษฐา ประนม แจ้งว่าได้สรุปเป็นตัวเลขคร่าวๆ ให้หัวหน้ากลุ่มงานฯ พิจารณาก่อน นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ พิจารณาแล้วเห็นว่าการไปศึกษาดูงานที่บัณฑิตวิทยาลัย และเทศบาลนครอุดรธานี ให้ทำสรุปรายงานการไปดูงานด้าน One Stop Service ของทั้งสองหน่วยงานให้ละเอียดมากกว่านี้ ให้บอกเหตุผลว่าเพราะเหตุใดจึงต้องไปดูงานด้าน One Stop Service และสิ่งที่ไปศึกษาเพิ่มเติมของทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวมีอะไรบ้าง มีข้อเสนอแนะในการศึกษาดูงานอย่างไร ขาดเหลือสิ่งใดบ้าง ให้มีบทสรุปสำหรับผู้บริหารที่เป็นเชิงวิชาการ ต้องมีข้อมูลของทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อนำไปเป็นรูปแบบเสนอต่อคณะในการพัฒนาคณะว่าเป็นหน่วยงานในฝันที่สามารถเป็นความจริงได้ ซึ่งต่อไปอาจจะมีขึ้นในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ควรมีเอกสารประกอบด้วย รายงานดังกล่าวให้กำหนดวันในการส่งงานเอง ให้จัดทำเป็นรูปเล่มสวยงาม ในการทำส่งคณะให้พิมพ์สี เพื่อจะได้งานคนละเล่ม และสามารถนำไปแนบเป็นเอกสารประกอบในการประเมินได้ ส่วนการไปสัมมนาที่จังหวัดภูเก็ต ในส่วนของรูปประกอบนี้ทำได้ดีแล้ว สิ่งที่ควรเพิ่มเติมคือเราได้อะไรจากการที่ได้ไปสัมมนา ข้อดี-ข้อเสียจากการแยกกลุ่มงานในการไปสัมมนาได้แก่อะไรบ้าง ทั้งนี้นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ เขียนรายงานว่ามีเตรียมงานอย่างไรบ้าง อยากให้ทำเป็น 2 ส่วน คือ ด้านการพัฒนา และความประทับใจในการไปดูงานและสัมมนาในครั้งนี้

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 การเตรียมลงพื้นที่ดำเนินการโครงการ Vernadoc

ดำเนินการในวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2553 ณ วัดสะเคียนทอง บ้านนาดอกไม้ จังหวัดเลย การดำเนินโครงการนี้มีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

มหาวิทยาลัยรังสิต มีนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วม 7 คน โดยทางมหาวิทยาลัยจะนำรถยนต์มาเอง ส่วนที่พักจะพักที่โรงแรมขวัญมอในวันที่ 5 พฤษภาคม ส่วนวันที่ 6 พฤษภาคม จะเดินทางไปที่วัดสะเคียนทองพร้อมกับชาวคณะ

สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ ประสานงาน

มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ได้แจ้งจำนวนว่ามีอาจารย์และนักศึกษาที่จะเดินทางมาร่วม 7 คน วันที่ 5 พฤษภาคม ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น แจ้งไปทางมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ว่าให้เดินทางมามหาวิทยาลัยขอนแก่นเอง เนื่องจากรถตู้ของคณะไม่ว่างในวันดังกล่าว ส่วนที่พักให้พักที่โรงแรมขวัญมอเช่นเดียวกับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต

ส่วนวันที่ 6 พฤษภาคม นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ แจ้งว่าตนเองจะเดินทางไปให้บริการคณาจารย์และนักศึกษาในการเตรียมลงพื้นที่ดำเนินการโครงการ Vernadoc ณ วัดสะเคียนทอง บ้านนาดอกไม้ จังหวัดเลย ได้มอบหมายให้นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว นายอภิวัฒน์ คงอุดม นางพิมพ์ชนก ศรีสุริยะมาตย์ นางสำรวาย ภูเงิน และนายอรนพ เนียมไทยสงค์ เดินทางร่วมด้วย เรื่องการแต่งกาย ให้สวมเสื้อมหาวิทยาลัย ส่วนนายเชยชม ประทุมมา และนางสาวกนิษฐา ประนม ให้อยู่ปฏิบัติงานที่คณะฯ การเดินทางไปวัดสะเคียนทองจะเดินทางโดยรถยนต์ 3 คัน โดยเช่ารถตู้ 1 คัน รถตู้ของคณะ 1 คัน และรถยนต์ของอาจารย์สรนถ สีนุโรพันธ์ 1 คัน กำหนดการเดินทางจะเดินทางออกจากคณะเวลา 7.00 น. แต่อาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิตจะเดินทางด้วยเครื่องบินมาถึงในตอนเช้า อาจารย์สรนถ สีนุโรพันธ์ และคณาจารย์บางส่วนจะเดินทางไปปรับที่สนามบินขอนแก่น ดังนั้น นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ จึงมอบหมายให้นายอรนพ เนียมไทยสงค์ แจ้งให้นักศึกษาที่พักที่โรงแรมขวัญมอทราบกำหนดการว่าจะเดินทางในตอนเช้าและให้ตื่นเช้ากว่าเดิม โดยนายอรนพ เนียมไทยสงค์จะไปปรับนักศึกษาที่โรงแรมขวัญมอ ก่อนออกเดินทาง หน้าที่ของบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนออกเดินทางไปจังหวัดเลยคือเตรียมของใช้และเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการลงพื้นที่ รวมถึงเอกสารและเครื่องมือต่างๆ ในการประชุมเชิงวิชาการ มีวิทยากรจำนวน 4-5 ท่าน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นวิทยากร นอกจากนี้ยังมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยรังสิตเป็นวิทยากรร่วม ส่วนอาจารย์วีระ จากมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ยังไม่ทราบว่าจะเป็นวิทยากรร่วมหรือไม่

เมื่อเดินทางไปถึงวัดสะเคียนทอง บ้านนาดอกไม้ จังหวัดเลย บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหน้าที่เตรียมงานตามที่ได้รับมอบหมาย นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มอบหมายให้นายอภิวัฒน์ คงอุดม มีหน้าที่ถ่ายวิดีโอ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ นายอรนพ เนียมไทยสงค์ เตรียมกล้องวิดีโอและเทปบันทึก รวมถึงใส่ชุดอุปกรณ์ต่างๆ ไปด้วย โดยให้ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการซื้อ ม้วนวิดีโอจากอาจารย์สรนถ สีนุโรพันธ์ด้วย

พิธีเปิดจะมีขึ้นในเวลา 10.30 น. จากนั้นเป็นการบรรยายและถวายภัตตาหารเพลแต่พระสงฆ์ อาหารกลางวันจะมีกลุ่มแม่บ้านนาดอกไม้เป็นคนจัดเตรียมไว้ให้ ช่วงบ่ายจะมีการบันทึกภาพและถ่ายวิดีโอ นายบัณฑิต กาบไกรแก้ว และนายอภิวัฒน์ คงอุดม อาจจะได้ช่วยในเรื่องของการทำรังวัด ในเวลา 15.00 น. จะได้ไปส่งนักศึกษาไปพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ศาลาที่วัดสะเคียนทองจัดไว้ให้

ที่ประชุมรับทราบ

4.2 การเตรียมดำเนินการโครงการ Lecture Series ของกลุ่มงาน

นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา ประนม รับผิดชอบในฐานะประธานงานหลักในการจัดอบรมเรื่องการทำวิจัยสถาบันให้แก่บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยให้ติดต่อกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี आयुวัฒน์ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเชิญมาเป็นวิทยากร เนื่องจากอาจารย์เป็นผู้ที่มีความรู้ในด้านการวิจัยสถาบัน ส่วนวิทยากรอีกคน ให้ติดต่อกับนายบุญเลิศ เล็กสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มาเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์การวิจัยสถาบันของสายสนับสนุน ซึ่งนางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้ติดต่อไว้ในเบื้องต้นแล้ว โดยจัดการอบรมเป็น 2 ช่วงในภาคเช้าและบ่าย ให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุษฎี आयุวัฒน์เป็นวิทยากรในช่วงเช้า ส่วนช่วงบ่ายให้นายบุญเลิศ เล็กสมบูรณ์ เป็นวิทยากร ให้นางสาวกนิษฐา ประนม ประธานงานฯ กับ ผศ.ดุษฎี आयุวัฒน์ เรื่องวันและเวลาการจัดอบรม โดยจะนัดหารือกันก่อนในเบื้องต้นภายในเดือนพฤษภาคม ก่อนเปิดภาคเรียน แล้วค่อยเชิญมาในการอบรมในเบื้องต้นอีกครั้ง ให้นางสาวกนิษฐา ประนม หัวหน้าจัดอบรมให้ได้ช่วงเช้าและช่วงบ่ายภายในวันเดียว โดยมีให้ตรงกับการจัดอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนাজัดอบรม ทั้งนี้นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช หัวหน้ากลุ่มงานฯ ต้องการให้บุคลากรรุ่นใหม่เรียนรู้ในการเป็นเจ้าภาพและผู้ประสานงานหลักในการจัดงานต่างๆ เพื่อจะทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวกนิษฐา ประนม
จัดบันทึกรายงานการประชุม

นางมณีรัตน์ วีระกรพานิช
ตรวจทานรายงานการประชุม